

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑. นโยบาย การส่งเสริม ด้านการเกษตร</p>	<p>ประเทศไทยมีประชากรประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมประมาณกว่า ๓๐ ล้านคน โดยเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ตั้งแต่ผู้ผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป จนถึงการค้าขาย ส่งออก ไปสู่ตลาดภายในและภายนอกประเทศ แต่เกษตรกรรมยังประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นหนี้สิน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในชีวิตและอาชีพของเกษตรกรไทย ทั้งนี้ ข้าราชการที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ต้องมีการสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจแล้วหันมาร่วมมือไปสู่การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ต้องปรับตัวและหันมาร่วมมือสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป การตลาดของเกษตรกรรมไทย รวมถึงนักวิชาการเกษตรที่เป็น “แหล่งความรู้” และธนาคารที่เป็น “แหล่งเงินทุน” ที่จะเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมการยกระดับอาชีพเกษตรกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>นโยบายหลักด้านการเกษตรของรัฐบาลในปัจจุบัน คือ “ตลาดนำการผลิต” เป็นการกำหนด “โควตาเกษตรกรรม” ด้วยการอาศัยข้อมูล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ๒. ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ ๓. ลักษณะของดิน ๔. ความต้องการของตลาดในประเทศและนอกประเทศ <p>ดังนั้น การส่งเสริมเกษตรกรในเรื่องการเพาะปลูก ต้องพิจารณาในเรื่องดิน น้ำ อากาศ รวมถึงการตลาด ซึ่งต้องพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Big Data) และมีแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาเป็นเครื่องมือช่วยในการนำข้อมูลมาจากทุกแหล่งมาบูรณาการกัน ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ นายอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำหรับตลาดต่างประเทศ “ทูตเกษตร” และ “ทูตพาณิชย์” ต้องทำงานคู่ขนานกัน ในการสำรวจความต้องการของตลาด และการขยายตลาดทั่วโลกเพิ่ม</p> <p>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง Smart Farmers และเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง เป็นสหกรณ์ เป็นวิสาหกิจชุมชน ที่เน้นการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ปรับตัวไปสู่การค้าออนไลน์ ตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเกษตรกร โดยยึดหลัก Smart & Strong together หรือ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับประโยชน์” นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับอีก ๒ เรื่อง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การป้องกันความเสี่ยง ด้วย “การประกันพืชผล” โดยจัดสรรแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และรัฐจ่ายค่าเบี้ย 	<p>สน.ปท.</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>ประกันราคาถูกให้ (๖๕ บาทต่อไร่) เมื่อเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม น้ำแล้ง โรคหรือแมลงลง รัฐจ่าย ๑,๐๐๐ กว่าบาทต่อไร่ และบริษัทประกันภัยก็ร่วมจ่าย ๑,๕๐๐ บาทต่อไร่ เกษตรกรก็จะมีประกันภัยราคาถูก</p> <p>๒. หนี้สินเกษตรกร เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการสูญเสียที่ดินทำกินของเกษตรกร เนื่องจากการกู้เงินนอกระบบที่ไม่มีการคุ้มครอง ขาดความรู้ทางกฎหมาย รัฐบาลแก้ไขอย่างยั่งยืน โดยการผลักดันกฎหมายขยายฝาก ที่ช่วยป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆ ในอดีต นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการไกล่เกลี่ยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม แก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรทั่วประเทศ สามารถส่งคืนทรัพย์สินให้กับประชาชนเกือบ ๑๗,๐๐๐ ราย มูลค่ารวม ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดิน ๑๓,๖๐๐ ฉบับ เนื้อที่รวม ๔๓,๐๐๐ ไร่</p>	
<p>๒. โครงการสำคัญ สู่การปฏิรูป โครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ</p>	<p>โครงการที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นเส้นทางสู่การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต บนพื้นฐานของทรัพยากรและรากเหง้า ได้แก่</p> <p>๑. โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC : Southern Economic Corridor) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาภูมิภาคที่เกิดจากการวิเคราะห์ความพร้อม และความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาและกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เช่นเดียวกับ EEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อีก ๑๐ แห่งทั่วประเทศ</p> <p>แผนพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) เป็นการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช</p> <p>ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความได้เปรียบด้านที่ตั้งในภาคต่างๆ ของประเทศจะเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อดึงดูดการลงทุน กระจายความเจริญ และขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่เป้าหมาย</p> <p>คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นศักยภาพของภาคใต้ และให้มีการพัฒนา ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนบนเป็นต้นแบบพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค หรือการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน Southern Economic Corridor : SEC บนพื้นที่กว่า ๓๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และประชากรกว่า ๓.๓ ล้านคน ของจังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช พร้อมโครงข่ายคมนาคมที่มีศักยภาพ มีทะเลขนานทั้งสองด้าน มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามระดับโลก ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งสัตว์น้ำ และพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้ ดังนั้น SEC จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด ที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนา SEC เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๕ ปี ได้กำหนดให้มีการพัฒนา SEC ใน ๔ ด้าน ดังนี้</p> <p>๑.๑ การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก เพื่อให้ระนองมีความพร้อมที่จะเป็น “ประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก” ของประเทศ และศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอย่างครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ อาทิ</p> <p>๑) ท่าเรือระนองจะถูกยกระดับเป็นท่าเรือน้ำลึกของภูมิภาค สามารถรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศ</p>	<p>ทุกสำนัก/ กอง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๒) มีทางรถไฟและถนนเชื่อมโยงท่าเรือระนองกับโครงข่ายคมนาคมขนส่ง</p> <p>๓) ในปี ๒๕๖๕ รถไฟทางคู่จะลงมาถึงชุมพร และเชื่อมไปยังระนอง ซึ่งมีแผนพัฒนาต่อไปยังสุราษฎร์ธานีจนถึงปางดงเบซาร์</p> <p>๔) ถนนสายหลักจากชุมพรมายังระนอง จะเป็น ๔ ช่องจราจร ควบคู่กับการพัฒนาถนนสายรองให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้เกิดโครงข่ายที่สมบูรณ์รองรับการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ</p> <p>๕) ท่าอากาศยานทั้ง ๔ จังหวัดจะได้รับการพัฒนาให้รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า ๑๐ ล้านคนต่อปี</p> <p>ดังนั้น จึงเป็นการเปิดประตูฝั่งตะวันตกแห่งแรกของไทย เกิดเส้นทางโลจิสติกส์สายใหม่ที่ใช้เวลาและต้นทุนการขนส่งน้อยกว่าการอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา และเพิ่มความได้เปรียบของไทยในเวทีการค้าโลก</p> <p>๑.๒ การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน โดยชุมพรและระนองจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว Royal Coast ตั้งแต่สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวในพังงา ภูเก็ต กระบี่ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เกิดเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวต่อเนื่องทางทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งยังคงมีความบริสุทธิ์ สงบ และสวยงาม</p> <p>๑.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปเกษตรมูลค่าสูง ด้วยความหลากหลายของพืชเกษตรใน SEC โดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช SEC จะเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพของภูมิภาค โดยเฉพาะในเรื่องยางพารา และปาล์มน้ำมัน เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นสูงของ EEC โดยมีศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาที่โดดเด่นในระดับสากล ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชุมชนและภาคธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นและเติบโตไปด้วยกัน</p> <p>๑.๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ยังแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน การเป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลน เพื่อเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยคนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความภาคภูมิใจในคุณค่าถิ่นฐานของตนเอง</p> <p>SEC พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชั้นนำของเอเชีย ต้นแบบการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญของภาค ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป</p> <p>หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้จาก : https://youtu.be/aMlnnyS91ro</p> <p>๒. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) แบบครบวงจร ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม บนพื้นฐานของพืชผลทางการเกษตร ที่มีอยู่อย่างมากมาย นโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ประเทศส่งออกนวัตกรรม”</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster ได้กำหนดให้ “เมืองนวัตกรรมอาหาร” เป็น ๑ ใน ๗ ของ Super Cluster สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้บริการแบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และอำนวยความสะดวกให้บริษัทอาหารชั้นนำระดับโลกและบริษัทของไทยเข้ามาลงทุนในพื้นที่ในรูปแบบ Food Innopolis Service Platform ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ</p> <p>ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๓๕ บริษัท ได้แก่</p> <p>๑) SMEs เข้ามาทำกิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารใน Future Food Lab ๒๓ บริษัท</p> <p>๒) หน่วยงานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร ทั้งสิ้น ๕๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑๗ บริษัทเอกชน ๑๒ หน่วยงานภาครัฐ และ ๒๓ มหาวิทยาลัย</p> <p>เมืองนวัตกรรมอาหารได้ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน ๑๓๒ รายการ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตร เชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตต้นเชื้อหมัก ให้ภาคเอกชน และให้เป็นตัวแทนจำหน่าย ต้นเชื้อเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ ต้นเชื้อจุลินทรีย์สูตรต่าง ๆ ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ผลิตหมัก ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเพราะหมักมีคุณภาพ และยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผลกระทบรวมปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ คิดเป็นมูลค่า ๒๗๔.๖ ล้านบาท</p> <p>นอกจากนั้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ประกาศพื้นที่เมืองนวัตกรรม ส่วนขยายเพิ่มขึ้นอีก ๗ แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลงทุนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค หรือในพื้นที่มหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมที่สามารถเชื่อมโยง เครือข่ายนวัตกรรมอาหาร จากทั่วประเทศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลายที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารในพื้นที่มหาวิทยาลัยหรืออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักลงทุนภาคเอกชนให้มาลงทุนวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้จาก :</p> <p>https://m.youtube.com/watch?v=-kFoQy36k5A&t=141s</p>	

